

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
วันจันทร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เริ่มประชุม

เวลา ๑๔.๑๐ น.

นายธรรมเนียม ไทยเสน  
(เลขานุการสภาฯ)

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก ผู้บริหาร ปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ผู้ที่มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ทั้งนี้มีจำนวน ๑๑ ท่าน ลากิจ ๑ ท่าน คือ นายสุทีป บุญคง สมาชิกหมู่ที่ ๖ ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับ ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จุดธูป เทียนบูชา พระรัตนตรัย ขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับ

นายธรรมเนียม ไทยเสน  
(เลขานุการสภาฯ)

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียนเชิญประธานสภาฯครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

เรียนท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ปลัด และหัวหน้าส่วน ขอสวัสดิ์ทุกท่าน  
ที่มาประชุมในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม เวลา  
๑๓.๓๐ น. กระผมก็ขอเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๑ นะครับ

**ระเบียบวาระที่ ๑**

**เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มีนะครับ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒**

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัย  
สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ , ๒ , ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประชุม  
เกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเชิญ  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอเชิญคุณสายันต์ อติชาติ ครับ

นายสายันต์ อติชาติ  
(ส.อบต. ม.๒)

ก่อนอื่นขอกราบสวัสดิ์ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้า  
สำนัก และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน เรื่องตรวจสอบรายงานการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลน้ำพุ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ประกอบด้วย ๑. นายสุทีป บุญคง  
๒. นายสายันต์ อติชาติ ๓. นายสมใจนิก จันทร์ฉวาง สภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลน้ำพุ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ , ๑๙  
สิงหาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจสอบ  
รายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ , ๒ , ๓ ประจำปี ๒๕๖๒  
ปรากฏว่ารายงานการประชุมทั้ง ๓ ครั้ง ถูกต้อง สมบูรณ์ทุกประการ และไม่  
มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น ขอขอบคุณครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ของสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลน้ำพุ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  
ได้รายงานต่อสภาฯ ก็ไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ผมจะขอมติที่ประชุม  
เพื่อนสมาชิกใครรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ยกมือด้วยครับ

**มติที่ประชุม**

รับรอง	จำนวน	๑๐	เสียง
ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

## ระเบียบวาระที่ ๓

## กระทู้ถาม (ถ้ามี)

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ผมขอเข้าระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ไม่มีสมาชิกท่านใดหรือคณะผู้บริหาร  
มีกระทู้ถามนะครับ ถือว่าไม่มีนะครับ

## ระเบียบวาระที่ ๔

## เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

## ๔.๑ การขออนุญาตคูตทรายในที่ดินของรัฐ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ก็เพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณา  
เอกสารได้แจกสมาชิกล่วงหน้าแล้วนะครับ คิดว่าทุกท่านได้ดูเบื้องต้นแล้ว  
เพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติ ขอเชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเพื่อให้  
สภาฯ ได้พิจารณา ขอเชิญท่านนายกครับ

นายสนธยา โปอินทร์  
(นายก อบต.)

เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิก ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ กระผมนายสนธยา โปอินทร์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จากวาระการประชุมสภาฯ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔  
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๑ การขออนุญาตคูตทรายในที่ดินของรัฐ  
เนื่องจากนางรพีพรรณ ทองจันทร์ ได้ยื่นคำขออนุญาตคูตทรายในที่ดิน  
ของรัฐ ในบริเวณคลองฉวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ ๐-๒-๐๐ ไร่ หรือ ๒ งาน เพื่อประโยชน์ในการค้า  
และใช้สอย ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ  
ของการพิจารณาทางด้านการปกครอง ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ในประเด็นความเดือดร้อนของราษฎร  
หรือความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบการ  
พิจารณาด้วย จากที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ร่วมกับสำนักงานที่ดิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร ในเรื่องของการชั้นสูตรสอบสวน  
เพื่อเสนอต่อสภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบ จากการพิจารณาบริเวณที่ขออนุญาต  
ทำการคูตทราย อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ซึ่งห่างจากสะพาน หรือสิ่งก่อสร้าง  
เป็นระยะทาง ๓๕๐ เมตร และห่างจากบ้านเรือนราษฎรเป็นระยะทาง ๑๙  
เมตร ห่างจากคูกน้ำ ๑๕๐ เมตร ซึ่งมีระเบียบที่จะให้เพื่อนสมาชิกได้  
พิจารณาเพื่อเป็นการเปรียบเทียบ ในเรื่องของหลักเกณฑ์การพิจารณา  
ซึ่งได้แจ้งให้เพื่อนสมาชิกแล้ว ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้อง  
คำนึงถึงความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ ต้องอยู่ห่าง  
จากบ้านเรือนราษฎร วัด โรงเรียน ทรัพย์สินของทางราชการ และเอกชน  
ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ เมตร จากการออกไปชั้นสูตรสอบสวน มีระยะห่างจาก  
บ้านเรือนราษฎรเพียง ๑๙ เมตร ในเรื่องของสิ่งก่อสร้าง ซึ่งบริเวณดังกล่าว  
มีระยะห่างจากสะพาน ซึ่งเป็นสะพานของทางหลวงแผ่นดินเพียง ๓๕๐  
เมตร ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร  
จากบริเวณที่ขออนุญาตคูตทราย และห่างจากคูกน้ำ ๑๕๐ เมตร ขอให้  
เพื่อนสมาชิกได้พิจารณาว่ากรณีดังกล่าวจะทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่

และจากการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ที่ผ่านมากระผมก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ผมก็ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยที่จะอนุญาตให้ดูดทราย เนื่องจากอาจจะมีผลกระทบต่อบ้านเรือน หรือตลิ่ง ซึ่งสภาฯ แห่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร ก็ต้องเสนอไปยังคณะกรรมการดูดทรายระดับจังหวัด ต่อไป ครบก็ขอชี้แจงต่อสภาฯ เพียงแค่นี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาฯ พิจารณา กระผมในฐานะประธานสภาฯ เมื่อคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ ผมเองก็ได้ลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบเกี่ยวกับการขออนุญาตดูดทราย ผมเองก็ทราบว่ามีวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทางคณะกรรมการหมู่ที่ ๑ ได้ทำประชาคม ผมได้ขอบันทึกการประชุมเกี่ยวกับการขออนุญาตดูดทราย แต่ก็ได้ไม่เรียบร้อยการประชุมดังกล่าว แต่หลังจากนั้นก็ทราบข่าวว่าจะมีการคัดค้าน โดยทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณที่จะทำการดูดทราย จำนวน ๙ ท่าน กระผมเองก็ไม่ได้หนังสือดังกล่าวมา แต่ทางนายสนธยา โปอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ชี้แจงว่าในวันดังกล่าวท่านได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยได้มีมติในที่ประชุมว่าไม่ยินยอมให้มีการดูดทรายในบริเวณดังกล่าว ซึ่งกระผมเองก็ได้พูดคุยกับสมาชิกในไลน์กลุ่มรักคลองฉวาง ซึ่งบุคคลในกลุ่มดังกล่าวก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการดูดทราย ผมได้ปรึกษากับปลัด ว่าถ้าเป็นไปได้ผมจะตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อดำเนินการตรวจสอบโดยจะเชิญ นางรพีพรรณ ทองจันทร์ มาชี้แจงถึงขั้นตอนการดูดทรายว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง มีความลึกเท่าไร แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน เนื่องจากได้มีประกาศของ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร เรื่องขอใบอนุญาตดูดทรายในที่ดินของรัฐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งหากผู้ใดจะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน คือภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขอให้เพื่อนสมาชิกได้พิจารณาดูตามเอกสารที่ได้เสนอต่อสภาฯ แห่งนี้ เพื่อนสมาชิกท่านใดจะซักถามต่อผู้บริหารตามญัตติที่ได้เสนอให้พิจารณา ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านขอเชิญครับ ขอเชิญคุณสาทร ไม่ถึง สมาชิกหมู่ที่ ๓ ขอเชิญครับ

นายสาทร ไม่ถึง  
(ส.อบต. ม.๒)

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมสาทร ไม่ถึง สมาชิกหมู่ที่ ๓ ขอกราบสวัสดิ์คดีคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก หัวหน้าส่วนราชการ ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจง หรือดูตามเอกสารประกอบการขออนุญาต กระผมดูแล้วพื้นที่ ๒ งาน มาประกอบการในเรื่องของการดูดทราย และดูจากภาพแผนที่แล้ว อยู่ใกล้กับถนน และใกล้ชุมชน ผมกลัวว่าการประกอบการในส่วนนี้ จะเกิดผลกระทบต่อชาวบ้าน กระผมขอที่สาธารณะ โดยเฉพาะ

ถนนสายต้นเรียน เพราะอยู่ใกล้กันมาก การดูตกรายทุกคนก็ได้มี  
ประสบการณ์ เพราะถ้ามีการดูตกรายผลกระทบที่ตามมาคือตลิ่งพัง  
โดยเฉพาะพื้นที่ที่ทางผู้ประกอบการเสนอมา อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิด  
ผลกระทบต่อน้องประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียง และพื้นที่  
ประกอบการก็มีเพียง ๒ งาน ตั้งเครื่องดูตกรายก็จะเต็มพื้นที่แล้ว ผมกลัวว่า  
โครงการดังกล่าวนี้จะเกิดผลกระทบต่อน้องประชาชนที่อยู่ใกล้กับสถานที่  
ประกอบการ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านอื่นจะมีความคิดเห็นอย่างไร แต่ผมดู  
แล้วจะเสี่ยงต่อความเดือดร้อนของประชาชน และเสี่ยงต่อการเกิดการ  
ร้องเรียนในภายภาคหน้า ผมก็ขอชี้แจงเพียงแค่นี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้ให้ความคิดเห็น เพื่อได้ใช้ในการประกอบการ  
พิจารณา มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญครับท่านนายก

นายสนธยา โปอินทร์  
(นายก อบต.)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมสนธยา โปอินทร์ นายกองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลน้ำพุ ขอขอบคุณท่านสาทร ไม่ถึง ที่ได้แสดงความคิดเห็น สำหรับ  
บริเวณที่จะดูตกราย ผมขอเพิ่มเติมรายละเอียด พื้นที่ที่ไปตรวจสอบ  
พื้นที่ลำคลองกว้าง ๒๕ เมตร ซึ่งมีถนนสายต้นเรียนอยู่ติดริมคลอง ซึ่งถนน  
ดังกล่าวมาชนลำคลองฉวาง ส่วนพื้นที่ของผู้ขออนุญาตดูตกรายเป็นโฉนด  
ที่ดิน มีพื้นที่กว้างขนาด ๔๐ เมตร และขออนุญาตดูตกรายเต็มพื้นที่  
ซึ่งพื้นที่ด้านบนเป็นพื้นที่ของราษฎร และบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  
ได้คัดค้านแล้วในการทำประชาคมหมู่บ้าน ส่วนบุคคลที่อยู่ไกลออกมา  
ก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไร ซึ่งในวันทำประชาคม ผู้ที่อยู่ใกล้บริเวณการ  
ดูตกราย ได้มาร่วมประชุมประชาคมด้วย จำนวน ๙ ท่าน มีผู้เห็นด้วย  
กับการดูตกรายเพียง ๑ ท่าน ส่วนอีก ๘ ท่านไม่เห็นด้วย ซึ่งส่วนที่สำคัญ  
คือตลิ่ง ซึ่งอยู่บริเวณตรงข้ามกับสถานที่ดูตกราย พื้นที่ของชาวบ้าน  
และบ้านเรือนของประชาชน ซึ่งมีระยะห่างเพียง ๑๙ เมตร กระผมคิดว่า  
มีผลกระทบแน่นอน ส่วนตัวสะพานนั้น ในการพิจารณาตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูตกราย พิจารณาดังนี้ ๑. ต้องไม่  
ทำให้ทิศทางของน้ำเปลี่ยน เช่น ในเขตคู้้งน้ำ วัดระยะทางแล้วมีระยะห่าง  
เพียง ๕๐ เมตร ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางกระแสน้ำได้  
๒. บ้านเรือนประชาชน ในบริเวณดังกล่าวมีบ้านเรือนประชาชนหลายหลัง  
หลังที่อยู่ใกล้ที่สุด มีระยะห่างเพียง ๑๙ เมตร ๓. สิ่งก่อสร้าง ถ้าตาม  
หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร ผมก็ขอให้สภาฯ  
แห่งนี้ ช่วยพิจารณาและคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กับ  
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความเดือดร้อนของประชาชน  
ขอบคุณมากครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

มีท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอเพิ่มเติมในการพิจารณาครั้งนี้ครับ  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะพิจารณาเพื่อเป็น  
ข้อมูลให้ทางอำเภอฯ ส่งต่อไปยังจังหวัด ซึ่งการประชุมสภาฯ ในวันนี้ ก็เพื่อ

เป็นข้อมูลส่งไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร สมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ ใครเห็นชอบในการขออนุญาตดูศพในที่ดินของรัฐ ใครเห็นชอบยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	จำนวน	๐	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	จำนวน	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	๐	เสียง

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ (ประธานสภาฯ) ถือว่าในที่ประชุม มีมติไม่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

#### ๔.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ (ประธานสภาฯ) ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๔.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญคณะกรรมการได้เสนอญัตติต่อสภาฯ เพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณา ขอเชิญครับ

นายสนธยา โปอินทร์ (นายก อบต.) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมสนธยา โปอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามเอกสารที่ได้แจกให้เพื่อนสมาชิก ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ รับผิดชอบแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒ อัตรา คือเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และเจ้าพนักงานพัสดุ ซึ่งมาดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจำนวนคอมพิวเตอร์ และชิ้นวางเอกสารมีไม่เพียงพอต่อความจำเป็นใช้งาน และมีเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน และโน้ตบุ๊ก จำนวน ๖ เครื่อง พบว่าเครื่องปริ้นหมายเลข ๔๘๐-๔๙-๐๐๐๓ ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลาจนถึง ๑๔ ปี มีความชำรุด ชิ้นส่วนแตกหักเนื่องจากวัสดุตัวเครื่องกรอบ ทำให้เปิด-ปิดฝาได้ไม่สนิท เมื่อสั่งปริ้น ทำให้กระดาษติด ผงหมึกเปื้อนติดกระดาษ อีกทั้งกองคลังใช้เครื่องปริ้นเตอร์เครื่องนี้กับเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๕ เครื่อง และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง เมื่อเครื่องชำรุดทำให้การปฏิบัติงานในกองคลังติดขัด ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะต้องปริ้นเอกสารเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ทั้งงานด้านจัดเก็บงานด้านพัสดุ งานด้านการเงินและบัญชี ซึ่งได้ติดต่อร้านซ่อม ทางร้านบอกว่าไม่สามารถซ่อมได้ เนื่องจากเป็นเครื่องรุ่นเก่ามาก ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน เพราะวัสดุตัวเครื่องทั้งหมดหมดอายุการใช้งาน แต่เนื่องจากตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในการนี้ไว้ จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/โอนเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
จำนวน ๔ รายการ

ข้อระเบียบ/กฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ  
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๒ และ ๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ  
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
ตามรายละเอียด ดังนี้

#### โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารการคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๐๐ บาท รายละเอียด  
ดังนี้

๑. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาดชนิด Network แบบที่ ๑  
( ๒๘ หน้า/นาที) ราคา ๘,๙๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ x ๑๒๐๐ dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที  
(ppm)

-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า  
๑ ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network interfaces) แบบ ๑๐/ ๑๐๐  
Base -T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่องหรือสามารถใช้งานผ่าน  
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi ( IEEE ๘๐๒.๑๑b , g , n ) ได้

-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น

-สามารถใช้ได้กับกับ A๔, Letter , Legal และCustom

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  
และสังคม)

โอนลด จำนวน ๘,๙๐๐ บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบริหาร  
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ ๕๕๐,๐๐๐ บาท ผูกพัน  
๒๙,๑๑๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๙๒๐,๘๙๐ บาท

### โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารการคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

#### ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานราคา ๑๗,๐๐๐ บาท

#### คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง( CPU )ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก ( ๒ Core )โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๓ GHz จำนวน ๑ หน่วย
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB
  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TH หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
  - มี DVD- RW หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/ ๑๐๐/ ๑๐๐๐ Base- T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
  - มีช่องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  - มีจอแสดงผลภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว วามละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐\*๑๐๘๐)
  - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi ( IEEE๘๐๒.๑๑b , g , n , ac ) และ Bluetooth
- (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

๒.เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๒ kVA ราคา ๑๒,๐๐๐ บาท

#### คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๒kVA ( ๑,๒๐๐ Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ +/- ๒๐%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า ๒๒๐ - ๑๐%
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า ๕ นาที



ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑. ชั้นวางของแบบ ๙ ช่อง จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีชั้นวาง ๓ ชั้น ชั้นละ ๓ ช่อง

-ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๙ \* ๑๒๑ \* ๑๒๘ ซม.

โอนลด จำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ ๙๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๙๑,๗๘๐ บาท

รวมโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๑,๙๐๐ บาท

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้เสนอมา ซึ่งเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ในการพิจารณาอนุมัติ ในการโอนงบประมาณรายจ่าย ขอขอบคุณมากครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใครอนุมัติยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ	จำนวน	๑๐	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ สมาชิกท่านใดจะซักถามคณะผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารจะชี้แจงอะไรขอเชิญครับ ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ

นายสนธยา โปอินทร์  
(นายก อบต.)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมสนธยา โปอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ในระเบียบวาระอื่นๆ มีเรื่องที่จะแจ้งท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิก เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จะขอความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกทุกท่าน โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงการประชุมสมัชชาสามัญ สมัยที่ ๔ มีกำหนดตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยจะมีการจัดประชุม ๓ ครั้ง ซึ่งจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับท้องถิ่นของเรา เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม เพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิก ในครั้งต่อไปขอให้ท่านได้ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และอีกประเด็นคือ การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรม

ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้ท่านปลัดฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อสภาฯ แห่งนี้ครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านนายกฯ นะครับ สำหรับเอกสาร สำนักงานปลัดฯ ได้แจกให้กับสมาชิกทุกท่านแล้วนะครับ ส่วนรายละเอียด ก็ขอให้ปลัดฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ ขอเชิญท่านปลัดฯ ประเสริฐ จันทบูรณม์ ครับ

นายประเสริฐ จันทบูรณม์  
(ปลัด อบต.)

กราบเรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ที่เคารพทุกท่าน สำหรับการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ โครงการนี้เป็นโครงการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดได้มีพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางจังหวัดก็ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ซึ่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่ง โดยในวันดังกล่าวท่านนายกฯ เป็นผู้ไปรับมาจากจังหวัด ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๙๙๘ รูป ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งก็ต้องมาจัดพิธีรับมอบให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ก็กำหนดในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งในวันนั้นก็ได้เชิญกลุ่มเป้าหมายบางส่วน ไม่ทั้งหมดนะครับ ซึ่งจะมีแกนนำผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หน่วยงาน องค์กร และส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ตำบลน้ำพุ เข้าร่วมพิธีในวันนั้น มีจำนวนประมาณ ๖๐ ท่าน สำหรับพิธีการในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป มีการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมทุกท่าน ตามหมายกำหนดการ สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ก็ได้แจกหนังสือไปแล้วในวันนี้ ในส่วนขององค์กร สำนักงานอื่นๆในพื้นที่ก็จะทยอยแจกหนังสือกำหนดการในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ก็เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ก็จะมีการลงทะเบียนและดำเนินการตามกำหนดการที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดมาให้แล้ว ขอความร่วมมือทางสมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ในวันดังกล่าวหากท่านใดมีเครื่องแบบชุดปกติขาว ก็ขอความอนุเคราะห์ให้แต่งเครื่องแบบมาด้วย เพราะเป็นพิธีที่สำคัญนะครับ แต่หากไม่มีเครื่องแบบ และเป็นจิตอาสา ก็ให้ใส่ชุดจิตอาสา ส่วนประชาชนทั่วไปก็ให้สวมเสื้อเหลือง ก็ขอความร่วมมือว่าถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้สวมเครื่องแบบปกติขาว ซึ่งจะเป็นการสมพระเกียรติอย่างยิ่ง ก็ขอความร่วมมือทางคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ไว้ในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ขอขอบคุณ ท่านปลัดประเสริฐ จันทบูรณ์ ครับ ที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิก เกี่ยวกับการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามไหมครับ ในการประชุมในสมัยที่ ๔ ได้คุยกับท่านปลัดฯ คณะผู้บริหาร อยู่ในสมัยประชุม ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีการประชุมอีก ๒ ครั้ง ก็ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามที่คณะผู้บริหารได้แจ้งไปแล้วว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม หากท่านใดมีเวลาก็สามารถมาคุยกับท่านนายกฯ นอกกรอบได้ มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีวันนี้ผมก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ปลัดฯ และนิติกรที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมก็ขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๕.๑๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายธรรมนิยม ไทยเสน)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ